



ประกาศกรมการปกครอง

เรื่อง รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

\*\*\*\*\*

ตามที่ได้มีประกาศกรมการปกครอง ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ และประกาศกรมการปกครอง ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ซึ่งกรมการปกครองได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ กรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครฯ และให้ผู้ผ่านการกลั่นกรองฯ ต้องทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ให้ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด นั้น

อาศัยความตามข้อ ๕.๓ และ ๕.๔ แห่งประกาศกรมการปกครองทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ดังต่อไปนี้

หน่วยที่ ๐๑๑	ประเภททุน	ทุนสนับสนุนตามความต้องการของส่วนราชการ (Function – Based)
	ไปศึกษาสาขาวิชา	รัฐศาสตร์
	วิชาเอก/เน้นทาง	ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เน้น Migration Studies
	ระดับปริญญา	โท
	จำนวน ๑ ทุน	
	ชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน	นายธนศักดิ์ สุขรัตน์ไชยกุล (เลขประจำตัวสอบ F๑๐๑)
	ชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนสำรอง	- ไม่มี -
หน่วยที่ ๐๑๒	ประเภททุน	ทุนสนับสนุนตามความต้องการของส่วนราชการ (Function – Based)
	ไปศึกษาสาขาวิชา	การผังเมือง หรือ การวางแผนเมือง หรือ Urban Studies หรือ Urban Management หรือ Urban Development หรือ Urban Planning
	วิชาเอก/เน้นทาง	การผังเมือง หรือ การวางแผนเมือง หรือ Urban Studies หรือ Urban Management หรือ Urban Development หรือ Urban Planning
	ระดับปริญญา	โท
	จำนวน ๑ ทุน	
	ชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน	นายศุภินิษฐ์ ทองนวล (เลขประจำตัวสอบ F๒๐๑) *
	ชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนสำรอง	- ไม่มี -

๒๒

 /หน่วยที่...

หน่วยที่ ๐๒๑	ประเภททุน	ทุนสนับสนุนตามความต้องการของส่วนราชการในภูมิภาค (Area – Based)
	ไปศึกษาสาขาวิชา	กฎหมาย
	วิชาเอก/เน้นทาง	กฎหมายมหาชน หรือกฎหมายปกครอง หรือกฎหมายอาญา หรืออาชญวิทยา หรือกฎหมายด้านความมั่นคงแห่งชาติ
	ระดับปริญญา	โท
	จำนวน ๑ ทุน	
	ชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน	ว่าที่ร้อยตรี เจตน์ ดิษฐอุตม (เลขประจำตัวสอบ A๑๐๑) *
	ชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนสำรอง	- ไม่มี -
หน่วยที่ ๐๒๒	ประเภททุน	ทุนสนับสนุนตามความต้องการของส่วนราชการในภูมิภาค (Area – Based)
	ไปศึกษาสาขาวิชา	นโยบายสาธารณะ การวางแผนและกำหนดนโยบาย Public Policy หรือ Public Administration หรือ Social Policy หรือ Policy Planning
	วิชาเอก/เน้นทาง	-
	ระดับปริญญา	โท
	จำนวน ๑ ทุน	
	ชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน	นางสาวพรรณทิพย์ อุตม (เลขประจำตัวสอบ A๒๐๒) *
	ชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนสำรอง	๑.นางสาววรางคณา ธรรมเพชร (เลขประจำตัวสอบ A๒๐๓) * ๒.นางสาวพิชญ์สินี คชสิทธิ์ (เลขประจำตัวสอบ A๒๐๑)

**หมายเหตุ** ประเทศ/สถาบันการศึกษาที่จะให้ไปศึกษา จะกำหนดตามที่สำนักงาน ก.พ. และส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐเห็นชอบร่วมกันให้นักเรียนทุนรัฐบาลที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนตามความต้องการของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในลำดับต้นของประเทศที่จะไปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ได้รับการยอมรับและมีมาตรฐานเป็นสากล

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิได้รับทุนดังกล่าว ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติการคัดเลือกจากสำนักงาน ก.พ. หากผู้มีสิทธิได้รับทุนไม่ได้รับอนุมัติรายชื่อให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนจากสำนักงาน ก.พ. กรมการปกครองจะยกเลิกการเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนสำรองที่สำนักงาน ก.พ. ได้พิจารณา เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนแทน

/กรณีที...

กรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับทุน มีเครื่องหมาย \* ทำข้อ หมายถึง ผู้มีสิทธิได้รับทุนที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๖๑ คะแนน (Internet-based) หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕.๐ ซึ่งภายในระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๗๙ คะแนน (Internet-based) หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๖.๐ หรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาต่อโดยไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว ก.พ. จะเพิกถอนการให้ทุน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายธนาคม จงจิระ)

อธิบดีกรมการปกครอง